

Cà hành tây chả a bóc vỏ ngả a cúm

Tác Giả: saigon Echo s u t m

Chúa Nhật, 01 Tháng 11 Năm 2009 17:59

Năm 1919, khi dịch cúm hoành hành lúc đó đã giết 40 triệu người. Có một vị bác sĩ đến thăm nông phu tá điền để xem họ có cần giúp đỡ gì về việc chăn nuôi để dịch cúm đó không, vì bao nhiêu nông phu tá điền và gia đình của họ đã bị nhiễm trùng và đã bị chết rớt nhiều!

Vị bác sĩ này đến thăm gia đình một tá điền thì ông lấy làm ngạc nhiên khi thấy ai cũng rớt là khỏe mạnh! Khi vị bác sĩ này hỏi người tá điền là họ đã làm gì khác hơn những gia đình xưa kia, thì người vợ trả lời là, bà đã đặt một cái hành (hành tây) chả a bóc vỏ, lên một cái tô đặt trong một phòng (thực gian này có lẽ chỉ có 2 phòng mà thôi!). Vị bác sĩ này không có thói quen chụm nhúng, bèn hỏi xem ông có thấy một trong những cái hành đó, đặt dưới kính hiển vi để coi có thấy không! Bà vị ông tá điền liền cho bác sĩ một cái hành, ông bèn đặt cái hành đó dưới kính hiển vi, và quả thật như vậy, ông thấy những con vi khuẩn của dịch cúm đã ở trong cái hành đó. Dĩ nhiên là chúng đã bị cái hành hút vô. Vì thế mà cả gia đình tá điền này vẫn mạnh khỏe như thường!

Bây giờ thì tôi nghe câu chuyện của bà chủ một tiệm ở Arizona, bà ta nói là mấy năm trước kia, nhân viên trong một tiệm của bà đã bị bệnh cúm, ngay cả những khách hàng của bà cũng bị bệnh nữa! Năm sau đó, bà bèn lấy vài cái hành đặt trên vài cái tô, để khắp nơi trong tiệm. Bà lấy làm ngạc nhiên là không một nhân viên nào của bà bị mắc bệnh cúm trong năm đó! (Dĩ nhiên như bạn thấy, bà không phải là con buôn của dịch về hành cả gì cả, phải không?)

Mục đích của câu chuyện này là, bạn nên đi mua hành cả vỏ để trong vài cái tô một phòng trong nhà! Nếu bạn làm việc ở văn phòng, bạn cũng nên để vài cái, dưới cái đèn bàn hay chỗ nào đó! Bạn có thể xem nó ra sao, gia đình tôi đã thử năm vừa qua, kết quả là không ai bị cúm hết! Nếu cách chả a mớ này giúp bạn và gia đình chăn nuôi để tránh bệnh cúm thì nhớ nhé!!! Nếu bạn có bị nhiễm trùng, thì nó cũng sẽ chữa là cảm thấy khỏe mà thôi!

Chỉ vài đồng mua lấy một túi cái hành thì cũng chẳng có một chút mát là bao...
Cố gắng đi cho biết, nếu được, nên phổ biến !!!